



ประกาศอำเภอกันทรารมย์

เรื่อง ผลการพิจารณาการครอบครองการทำประโยชน์และมีสิทธิได้รับค่าที่ดินที่ถูกเขตชลประทานโครงการฝายห้วยนา ท้องที่ตำบลดุน ตำบลโนนสัง และตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาโครงการฝายห้วยนา (ระดับอำเภอ) ตามคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ (เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราชสีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน) ที่ ๔๑๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา (ระดับตำบล) ตามคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา โครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ร่วมกันทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง การครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา ท้องที่ตำบลดุน ตำบลโนนสัง และตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา (ระดับอำเภอ) เพื่อพิจารณารับรองผลการทำประโยชน์

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา (ระดับอำเภอ) ได้ประชุมพิจารณาพร้อมรับรองผลการ ครอบครองและทำประโยชน์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินถูกต้องตามหลักเกณฑ์แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ แปลง ปรากฏตามบัญชี รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ฉะนั้น หากมีเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้มีส่วนได้เสียรายใด เห็นว่าราษฎรผู้มีรายชื่อตาม บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือที่ดินแปลงใด ๆ ประกาศเมื่อที่ตลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง ขอให้ยื่นคำคัดค้านพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงต่อฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการชั่วคราวฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาฝายห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หากพ้นกำหนดแล้วไม่ปรากฏ ผู้คัดค้านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา (ระดับอำเภอ) จะได้นำเสนอรายชื่อราษฎรผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าที่ดินต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นายศุภกร ภูคำแสน)

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ

(นายปราชิต แก้วลา)

ในฐานะ ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา

ระดับอำเภอกันทรารมย์